

Số. 21./2023/CBTT-TVC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công văn số 47/2023/CV-TVC ngày 08/05/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt về việc biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 08/05/2023 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 08 tháng 05 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47.../2023/CV-TVC

Hà Nội, ngày 08. tháng 05. năm 2023

(V/v: Biện pháp và lộ trình khắc phục
tình trạng chứng khoán bị cảnh báo)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) xin gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Quý Sở) lời chào trân trọng.

Ngày 20/04/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu TVC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt với lý do: *Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.*

Bằng công văn này, Công ty xin giải trình nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, cụ thể như sau:

Công ty đã lập Báo cáo tài chính (BCTC) theo quy định và Công ty kiểm toán cũng đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 29 Luật Kế toán 2015 *“BCTC phải có chữ kí của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán”*. Do Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) là công ty con của Công ty đang trong quá trình khởi tố nên TVB đã gửi hồ sơ chuyển Người đại diện pháp luật (ĐDPL) từ Ông Phạm Thanh Tùng sang Bà Trần Thị Rồng - Tổng Giám đốc Công ty. Hồ sơ thay đổi Người ĐDPL của Công ty đã được gửi tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, phê duyệt theo công văn số 280/2022/CV-TVB ngày 16/12/2022 và đang trong quá trình xử lý. Do phía Công ty kiểm toán yêu cầu BCTC năm 2022 của TVB phải được Người đại diện theo pháp luật ký thì Công ty kiểm toán mới phát hành báo cáo kiểm toán nên đến nay Công ty kiểm toán chưa phát hành báo cáo kiểm toán của TVB. Vì vậy không có căn cứ xác nhận BCTC hợp nhất của Công ty.

Ngày 30/03/2023, Công ty đã gửi Công văn số 25/2023/CV-TVC về việc xin chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022, đồng thời Công ty cũng đã đăng tải BCTC tự lập lên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Website Công ty.

Công ty đang thúc đẩy TVB nhanh chóng hoàn thiện thủ tục thay đổi người ĐDPL với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phát hành BCTC năm 2022 đã kiểm toán. Sau khi TVB hoàn thiện các công việc nêu trên, Công ty cam kết sẽ thực hiện công bố BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.



Công ty xin báo cáo Quý Cơ quan và kính mong Quý Cơ quan xem xét, chấp thuận, tạo điều kiện để Công ty khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn. *sk*

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HC, PC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thị Thanh Huyền

